

HUYỆN ỦY NAM TRÀ MY  
BCĐ CẤP HUYỆN PHÒNG,  
CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Trà My, ngày 21 tháng 01 năm 2022

\*

Số 05 - CV/BCĐ

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch  
Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Kính gửi: - Các TCCSD trực thuộc Đảng bộ huyện,  
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân. Nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và thực hiện Công văn số 17-CV/BCĐ, ngày 20/01/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Thông tri số 01-TT/HU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; sẵn sàng các phương án, kịch bản, bình tĩnh, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống. Các địa phương không được đưa ra những quy định riêng biệt, trái với chỉ đạo của cấp trên dẫn đến **“ngăn sông cấm chợ”**, cản trở các hoạt động lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Tăng cường giám sát, quản lý, kiểm tra điều kiện lưu trú đối với các trường hợp người đến địa phương từ các vùng có dịch. Yêu cầu người từ vùng đang có dịch; đặc biệt từ nơi có số ca mắc cao về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi, cách ly y tế theo quy định. Chủ động dự báo, đánh giá chính xác nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai kịp

thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch. Tăng cường quản lý các hoạt động vui Xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang... và tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội không cần thiết theo quy định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đảm bảo duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế theo phương châm “bốn tại chỗ” để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch có thể xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn, chú ý các khu vực có nguy cơ cao, như: Bệnh viện, chợ, siêu thị, khu vui chơi, ... và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

## 2- UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã

- Tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra. Rà soát, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; đảm bảo các đối tượng có nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai...) được tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.

- Chỉ đạo TTYT huyện, xã ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị, trang bị phòng hộ cho việc cách ly để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19 trong những ngày Tết... thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Thực hiện tốt việc giám sát dịch và chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở thu dung; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện tốt việc phân loại, theo dõi người bệnh, kịp thời chuyển tuyến đối với những trường hợp chuyển biến nặng.

3- Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát huy vai trò giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, thông báo cho cơ quan chức năng tại địa phương xử lý.

- Phối hợp cùng các cấp chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn của người dân.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khuyến

cáo người dân, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người.

4- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng

- Tiếp tục tập trung, huy động mọi lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin trên địa bàn quản lý; tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vắc xin ngay tại nhà cho những người đi lại khó khăn, không thể đến nơi tập trung. Đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không chủ quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 03 vắc xin phòng Covid-19.

- Thực hiện tốt việc rà soát, nắm tình hình đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để thăm hỏi, quan tâm, kịp thời hỗ trợ hoặc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ tình hình diễn biến dịch tại địa phương để xem xét quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; chủ động đánh giá mức độ nguy cơ, cập nhật, điều chỉnh cấp độ dịch tại địa phương và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với từng cấp độ dịch theo quy định; sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống.

- Phát huy hiệu quả, vai trò của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, mức độ lây lan nhanh ra cộng đồng và có tính chất nguy hiểm cao. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 quán triệt từ huyện đến cơ sở chủ động, quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu đối với các địa phương, đơn vị chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- BCD Covid-19 Tỉnh (*báo cáo*),
- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà (*báo cáo*),
- Các đ/c thành viên BCD,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**PHÓ BÍ THƯ**

kiêm

**PHÓ BAN CHỈ ĐẠO**



**Phùng Thị Thương**